



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ที่ รบ ๗๑๘๐๑ / - วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงทุกท่าน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้จัดทำขอบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยขอบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น เป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม อารมณ์ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการส่วนท้องถิ่น อันจะทำให้การยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไป ซึ่งได้บังคับใช้ไปแล้วเมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น

ทั้งนี้ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติม ขอบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น จึงขอแจ้งให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกท่าน ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามขอบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ทุกประการ

(นายพินิจ ร่มโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

รับทราบ

(นางสาวนิภาพร แป้งหอม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

รับทราบ

(นายโสมนัส นนทสุต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
เรื่อง ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้ประกาศใช้ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านบึง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น ซึ่งข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น เป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการส่วนท้องถิ่น อันจะทำให้การยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติม ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกันและบรรลุมิติวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงขอแจ้งให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกท่านได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ทุกประการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

(นายพินิจ ร่มโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง